

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v tham gia ý kiến về phê duyệt khoản viện trợ thực hiện dự án “Tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng người dân khu vực rừng đầu nguồn” do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa vận động từ nguồn viện trợ của tổ chức Bánh Mỳ cho thế giới.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 6078/SKHĐT-ĐTĐN ngày 11/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham vấn ý kiến việc phê duyệt khoản viện trợ thực hiện dự án “Tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng người dân khu vực rừng đầu nguồn” do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa vận động từ nguồn viện trợ của tổ chức Bánh Mỳ cho thế giới; sau khi nghiên cứu hồ sơ, ý kiến tham gia của các chi cục¹, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Trong những năm gần đây, do diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp. Với sự xuất hiện của hầu hết các loại hình thiên tai, trong đó có nhiều trận thiên tai xuất hiện liên tiếp trong năm, cường độ lớn, phạm vi rộng, trái quy luật và có xu thế gia tăng cả về mức độ nguy hiểm, tính cực đoan và chu kỳ lặp lại, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái. Thanh Hóa là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Dự án “Tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng người dân khu vực rừng đầu nguồn” do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa vận động từ nguồn viện trợ của tổ chức Bánh Mỳ cho thế giới với mục tiêu nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu của các cộng đồng dân tộc thiểu số và duy trì hệ sinh thái rừng đầu nguồn tại các xã Xuân Lộc, Xuân Thắng, Luận Thành, huyện Thường Xuân là rất ý nghĩa và cần thiết. Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan và quy định hiện hành của pháp luật để tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt khoản viện trợ nêu trên đảm bảo quy định.

¹ Kiểm lâm tại Văn bản số 1064/CCKL-SDPTR ngày 17/9/2024, Thủy lợi tại Văn bản số 904/CCTL-PCTT ngày 17/9/2024, Trồng trọt và BVTV tại Văn bản số 630/CCTT&BVTV-KDTV ngày 17/9/2024, Chăn nuôi và Thú y tại Văn bản số 657/CCCNTY-QLG&KTCN ngày 17/9/2024.

Nếu được chấp thuận, đề nghị Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa (Chủ dự án) triển khai các hoạt động đối với mục tiêu số 01 của dự án theo đúng nội dung văn kiện, quy định Luật lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018, số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022. Đồng thời, trong quá trình triển khai dự án, đề nghị chủ dự án phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Thường Xuân và các đơn vị có liên quan để lựa chọn và sử dụng những giống lúa, phân bón,.. đã được công nhận chính thức được phép lưu hành, sản xuất, kinh doanh; phù hợp với điều kiện sinh thái và nằm trong cơ cấu giống của từng địa phương.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Cao Văn Cường